

ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๑๑๑๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ถนนสุวรรณศรี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอส่งสำเนาหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวัน
นักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานโภชนาการสุขภาพิบาล และอาหารปลอดภัย อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี
สมวัยแข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกลอยสุข เมืองคำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร ๐๘ ๕๒๘๗ ๓๘๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว ๑๑๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เลขที่	๑๒๐๗๘
วันที่	- 2 มิ.ย. ๒๕๖๐
เวลา น.
<input type="checkbox"/> อ.น.	<input type="checkbox"/> ก.ง.
<input type="checkbox"/> น.พ.	<input type="checkbox"/> ม.ค.
<input type="checkbox"/> อ.ส.น.	<input type="checkbox"/> ศ.ช.
<input type="checkbox"/> ก.ท.ศ.	<input checked="" type="checkbox"/> ส.ก.
ลงชื่อ

เรื่อง กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายการอาหารกลางวันนักเรียนด้วยโปรแกรม Thai School Lunch สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของทุกโรงเรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับนำมาดำเนินการจัดรายการอาหารกลางวันในโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนให้ปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการและเป็นผลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไปนั้น

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดการติดตาม ออกเป็น ๑๐ คณะ ครอบคลุมทั้งประเทศ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังจัดรายการอาหารกลางวันตามประสบการณ์ของครู แม่ครัว หรือแม่ค้า ที่นำอาหารมาจำหน่ายในโรงเรียนในการคำนวณปริมาณและสารอาหาร ส่งผลให้ปริมาณและสารอาหารที่จัดในแต่ละวันไม่ได้สัดส่วนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละวัยส่งผลให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ ๑๐ ยังคงมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

ดังนั้นเพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขภาพอาหาร และอาหารปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัย แข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งโปรแกรมนี้จะบอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนแต่ละวัยควรได้รับ ปริมาณวัตถุดิบที่ควรจัดซื้อเพื่อประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดรายการอาหารกลางวัน
ด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๑๗

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๒